

บรรณาธิการกลาง

สวัสดี ท่านสมาชิกวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ทุกท่าน วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของกองบรรณาธิการชุดใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์ เป็นบรรณาธิการ และมีทีมงานอีก 5 ท่าน วาระการปฏิบัติงาน 2 ปี ในกองบรรณาธิการ มีทั้งบรรณาธิการเก่า และผู้ร่วมทีมใหม่ เราพยายามปรับปรุงรูปแบบให้เป็นที่น่าอ่าน โดยเน้นการนำเสนอบทความด้านสังคมศาสตร์ การบริหารการพัฒนา ตลอดจนภาษาและการสื่อสาร ทางทีมงานขอฝากให้ท่านผู้อ่านช่วยกันติชม ให้ข้อเสนอแนะ และส่งบทความทางวิชาการมาลงในวารสารของเรา ซึ่งออกปีละ 4 ฉบับ โดยมีคำตอบแทนเล็ก ๆ น้อย ๆ

สำหรับปี 2545 นี้ เป็นโอกาสพิเศษที่สถาบันจะมีอายุครบรอบ 36 ปี ทางกองบรรณาธิการจะได้มีการจัดพิมพ์วารสารฉบับพิเศษขึ้น โดยคณาจารย์คณะต่าง ๆ ของสถาบันจะเขียนบทความทางวิชาการในมุมมองของแต่ละสาขาวิชา ในหัวข้อหลัก (theme) ว่า “การพัฒนาแบบองค์รวม (Holistic Development) ในมุมมองของนักบริหารการพัฒนา” ซึ่งจะมอบเป็นอนุทินแทนการแก่ผู้ที่ชื่อบัณฑิตเข้าร่วมงานคืนสู่เหย้าในการเฉลิมฉลองครบรอบ 36 ปีของสถาบัน ในวันที่ 19 เมษายน 2545 จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกวารสารทุกท่านมาร่วมงานดังกล่าวด้วย หรือหากท่านสนใจสามารถสั่งซื้อวารสารฉบับดังกล่าวได้ในราคาเล่มละ 50.- บาท

สำหรับเนื้อหาในฉบับแรกของกองบรรณาธิการชุดนี้ จะเริ่มต้นด้วยบทสัมภาษณ์ท่านอธิการบดีคนปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีรูปและประวัติพร้อม สมาชิกวารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของสถาบัน จะได้รู้จักท่านอธิการบดีดีขึ้น นอกจากนี้ยังจะได้ทราบวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของท่านในการบริหารนิต้าเมื่อออกนอกระบบราชการ ในตอนแรกบรรณาธิการคิดจะเรียบเรียงเขียนเป็นบทความที่ไม่ใช่ลักษณะถาม-ตอบ แต่เมื่อลองทำดูแล้ว รู้สึกว่าเสียอรรถรส จึงนำมาลงพิมพ์ในแบบ ถาม-ตอบ ดูเป็นธรรมชาติเหมือนผู้อ่านได้นั่งสนทนากับท่านจริง ๆ

ในฉบับนี้มีบทความ 8 เรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ 1 เรื่อง และบทปกิณกะ 1 เรื่อง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อุตสาหจิต นำเสนอบทความเกี่ยวกับการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (learning to learn) ซึ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในชีวิตทั้งด้านการศึกษาและการทำงาน อาจารย์ ดร.จุฑาพรรณ ผดุงชีวิต ได้พูดถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อวัฒนธรรมของไทย ทางด้านการปกครอง มี 2 บทความที่น่าอ่าน เรื่องแรกเป็นการเปรียบเทียบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทยกับศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ และผลงานวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ของ อาจารย์ พัฒนะ เรือนใจดี
ทางด้านบริหารธุรกิจ อาจารย์ ดร.คมกริช ถาวรวันชัย นำเสนองานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์ใน
เชิงพลวัตเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ผลิตภายใต้ภาวะการควบคุม ผู้อ่านที่ชอบสูตรคำนวณคงได้
อ่านเพลิน อีกบทความหนึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งพันธมิตรธุรกิจข้ามชาติของ
บริษัทการเงินของประเทศไทย ซึ่งได้เสนอแนะรูปแบบการจัดตั้งไว้โดย อาจารย์ ดร.ธีรยุทธ
วัฒนศุภโชค ลำดับถัดไปเป็นบท “วิจารณ์และแนะนำหนังสือ” โดย คุณภาวณา เขมะรัตน์
ต่อท้ายด้วยบทปกิณกะเรื่อง “ปรัชญานักบริหาร” โดย คุณสุธรรม นิมพิทักษ์พงศ์ นายกสมาคม
ศิษย์เก่าคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หวังว่า ท่านสมาชิกผู้ติดตามอ่านวารสารจะได้รับความรู้ไปใช้ในการศึกษา วิจัย
และพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

สวัสดิ์

บรรณาธิการ

